



Tiến Sĩ Devon Q. Horton, *Tổng Giám Đốc*

Bà Deirdre P. Pierce, *Chủ Tịch*
 Bà Allyson Gevertz, *Phó Chủ Tịch*
 Ông Andrew B. Ziffer
 Bà Whitney McGinniss
 Tiến Sĩ Tiffany Tate-Hogan
 Ông Dijon DaCosta, Sr.
 Ông Awet Eyasu

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 16 tháng 1 năm 2025

Liên Hệ:

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)*
 678-481-4110
 Carla Parker
 404-734-1717

DeKalb County Board of Education Bầu Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Mới; Chào Mừng Các Thành Viên Hội Đồng Mới Được Bổ Nhiệm

(STONE MOUNTAIN, GA)– Trong Cuộc Họp Hội Đồng Thường Kỳ vào ngày 13 tháng 1, các thành viên của DeKalb County Board of Education (DCBOE) đã nhất trí bầu bà Deirdre P. Pierce (Khu 3) làm Chủ Tịch Hội Đồng mới và bà Allyson Gevertz (Khu 4) làm Phó Chủ Tịch cho năm 2025.

“Tôi vô cùng vinh dự và khiêm tốn khi nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ các đồng nghiệp kỳ cựu và mới đắc cử để đảm nhận vai trò Chủ Tịch Hội Đồng”, bà Pierce chia sẻ. “Tôi cũng vô cùng biết ơn khi nhận được sự ủng hộ từ các cử tri tại Khu 3, điều này đã đưa tôi trở lại với trọng trách mà tôi xem là một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp lãnh đạo của mình.”

Bà Pierce đã suy ngẫm về hành trình của mình đến với vai trò lãnh đạo mới nhất này với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng mới đắc cử.

“Nguyên Chủ Tịch Dijon DaCosta, Sr. và tôi đã có cơ hội cùng nhau trải qua nhiều “lần đầu tiên” quan trọng trong hai năm lãnh đạo, và tôi mong chờ một hành trình tuyệt vời không kém cùng với Phó Chủ tịch Allyson Gevertz, các đồng nghiệp khác, Tổng Giám Đốc Tiến Sĩ Devon Q. Horton và tất cả các nhân viên quý báu trong Học Khu tuyệt vời của chúng ta.”

Tương tự, bà Gevertz bày tỏ niềm tự hào khi nhận được sự tin nhiệm từ các quý đồng nghiệp.

“Tôi biết ơn Hội Đồng Giáo Dục đã tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo cho chúng tôi”, bà Gevertz phát biểu. “Chúng ta có những thành viên Hội Đồng mới và kỳ cựu xuất sắc, một Tổng Giám Đốc tuyệt vời và một niềm đam mê mãnh liệt dành cho học sinh. Chúng ta đã sẵn sàng cho năm 2025!”

Trên phương diện cá nhân, bà Gevertz chia sẻ niềm vui khi được làm việc chặt chẽ với người đồng nghiệp và người bạn của mình.

“Tôi đã làm việc với bà Pierce ở nhiều vai trò vận động giáo dục trong gần 20 năm và luôn ngưỡng mộ sự chính trực và tính chuyên nghiệp của bà. Với vai trò phó chủ tịch, tôi rất vinh dự được trở thành người ủng hộ số một chính thức của bà.”

Bà Pierce đã định hướng cho một Hội Đồng đầy hứa hẹn sẽ hoạt động chu đáo và hiệu quả trong năm 2025.

“Luôn hành động theo tinh thần đồng đội, Hội Đồng này sẽ tiếp tục đại diện tốt và làm những gì cần thiết để giữ cho DeKalb County School District của chúng ta đi đầu trong thành tích cao.”

Vào thứ Ba, ngày 7 tháng 1, bốn thành viên DCBOE đã tuyên thệ để bắt đầu cho nhiệm kỳ bốn năm: Bà Pierce, Ông Andrew B. Ziffer (Khu 1), Tiến Sĩ Tiffany Tate-Hogan (Khu 5) và Ông Awet Eyasu (Khu 7).

Xem [TAI ĐÂY](#) các hình ảnh từ buổi lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức. Xem video buổi lễ tuyên thệ của BOE [TAI ĐÂY](#).

XXX